

คำสั่งกองทัพบก

ที่ 115/9687

เรื่อง ให้กวัดขันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ

เนื่องจาก ทบ. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติการณ์ ใน ทบ. ปรากฏผลจากการสอบสวนว่า คณะกรรมการตรวจรับของได้กระทำหละหลวมประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ทำการตรวจไม่ละเอียดถี่ถ้วน ทุกชั้น ทุกอัน ส่วนมากได้กระทำไปเป็นพอพิธี เชื่อถือพ้อคำที่ไม่สุจริต แอบอ้างอำนาจหน้าที่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ว่าเป็นผู้มีหุ้นส่วนกับการส่งของรายนั้น ๆ จึงละเว้น ไม่กระทำการตามหน้าที่บ้าง บางรายทุจริตต่อหน้าที่รับสินบนจากพ้อคำก็มี พฤติการณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจรับของดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับสิ่งของไว้ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างและสัญญา ได้รับความเสียหายเป็นอันมาก การกระทำดังนี้ ถือว่าเป็นการขัดขืนหรือละเลยมิกระทำการตามข้อบังคับทหารอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร ซึ่งบางรายได้กระทำผิดถึงขนาดและได้ตั้งให้ภาคีขึ้นไปฟ้องศาลแล้วก็มี บางรายต้องถูกกักและขังก็มี บางรายต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ

เพราะฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ผู้มีอำนาจตั้งกรรมการและข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับระมัดระวังการปฏิบัติการตามหน้าที่ ตามนัยแห่งข้อบังคับทหารว่าด้วยการซื้อของใช้ ราชการ และข้อบังคับทหารว่าด้วยการจ้างเหมาโดยเคร่งครัด และให้ดำเนินการดังนี้

1. การตั้งกรรมการไม่จำเป็นต้องตั้ง 3 นายเสมอไป ควรตั้งกรรมการให้มีจำนวนมากพอกับจำนวน ของที่จะตรวจรับนั้น ๆ ถ้ามีผู้จะตั้งกรรมการจำกัด ก็ให้กำหนดจำนวนลูกมือให้กรรมการตรวจรับด้วย

2. ในเรื่องการตรวจรับของ ก่อนตรวจรับสิ่งของ คณะกรรมการตรวจรับจะต้องได้ตรวจคู่สัญญา และตัวอย่างโดยต้องแท้แล้วว่า เป็นตัวอย่างแท้จริง เช่นมีป้ายผูกศิคราประจำครั้ง ลงชื่อคู่สัญญาไว้ในแผ่น ป้ายและของตัวอย่างนั้น กับให้พิจารณาตราประทับครั้งว่าตราเรียบร้อยหรือไม่

3. สิ่งของที่จะให้ตรวจอยู่แห่งใด จะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับฝากของไว้ อย่างน้อยต้องสอบถาม ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และให้จัดทำบันทึกไว้โดยแน่นอนว่าผู้ใดเป็นผู้นำชี้ให้ตรวจของเหล่านั้น ดังนี้ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการตรวจรับทำการตรวจสิ่งของอื่น ๆ อันไม่ใช่สิ่งของที่ตกลงซื้อตามสัญญานั้น บันทึกดังกล่าวข้างต้นให้ติดอยู่กับเรื่องด้วย

4. กรรมการตรวจรับจะต้องตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกชั้นทุกอัน ว่าสิ่งเหล่านั้นมี ชนิด จำนวน น้ำหนัก ลักษณะ ขนาด และคุณภาพ ถูกต้องตามตัวอย่างหรือสัญญาเท่าใด ไม่ถูกต้องเท่าใด มิใช่เป็นกรรมการ ตรวจคัดเลือกกว่าของคล้ายคลึงตัวอย่าง ทัดเทียมตัวอย่างและเลวกว่าตัวอย่าง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามหน้าที่ของกรรมการตรวจรับ

อนึ่ง ถ้าของสิ่งใดตกลงซื้อขายเป็นชุด เช่นเครื่องสนาม ก็จะต้องตรวจสิ่งประกอบในชุดหนึ่งนั้นให้ ถูกต้องแต่ละชุดไป และในชุดหนึ่งจะมีสิ่งประกอบที่ไม่ถูกต้องปะปนอยู่ด้วย และถ้าเป็นสิ่งของที่จะ นำไปใช้ประกอบกับของเดิม ก็พึงทดสอบว่าสิ่งของที่ตรวจรับตามสัญญานั้นใช้ประกอบกับสิ่งเดิม

เหมาะสมกับความต้องการของทางราชการหรือไม่ เช่น เกล็ดชาวผู้มือยู่แล้วทำสัญญาซื้อเกล็ดชาวผู้เมื  
เช่นนี้ต้องทดลองมาประกอบกันเข้าให้เหมาะสมที่จะใช้ได้ เป็นต้น

5. ถ้าสิ่งของไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับลงชื่อใน  
ใบสั่งของไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่มีหน้าที่แจ้งให้พ่อค้าส่งสิ่งของทราบว่าจะรับสิ่งของนั้นหรือไม่เพียงใด เมื่อทำ  
การตรวจเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่เพียงรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งกรมการทราบและสั่งการ และ  
ไม่มีหน้าที่ที่จะสั่งให้พ่อค้านำสิ่งของมาเปลี่ยนให้ เมื่อผิดตัวอย่างหรือสัญญาให้รายงานว่าจะรับเท่าใด  
ไม่ควรรับเท่าใด ทั้งนี้พร้อมด้วยเหตุผล

6. ในเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ กรรมการตรวจรับมีข้อขัดข้องประการใดก็ดี มีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อผู้  
ตั้งกรรมการ

7. เมื่อกรรมการตรวจรับของได้รับตัวอย่างมาจากหน่วยใด ให้กรรมการตรวจรับของลงชื่อกำกับไว้  
ที่ของตัวอย่างนั้น หรือเขียนในแผ่นป้ายติดกับของตัวอย่างไว้แล้วแต่กรณี ถ้าใช้เชือกผูกติดกับของตัวอย่าง  
นั้นก็ให้ติดราประจำครั้งไว้ด้วย เมื่อตรวจรับเสร็จแล้วมีหน้าที่ต้องส่งคืนไปยังหน่วยที่รับและควรมีหลักฐาน  
การรับสิ่งของตัวอย่างไว้ด้วย

8. กรรมการตรวจรับแต่ละนายย่อมมีเสียง ๆ หนึ่ง และมีอิสระเต็มที่ในการที่จะแสดงความเห็นของคน  
หากไม่เห็นพ้องกับกรรมการอื่นก็มีสิทธิที่จะทำความเห็นแย้งได้ ถ้าไม่ทำความเห็นแย้งและลงชื่อในการ  
ตรวจรับก็ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน

9. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รายงาน โดยละเอียดอย่างรัดกุมว่า สิ่งของที่ได้ตรวจรับนั้นมีลักษณะ  
ขนาด ชนิด และคุณภาพอย่างไร เช่น เนื้อผ้า สีของผ้า มีตราเครื่องหมายหรือชื่อห้างร้านใดประทับอยู่ ทำ  
ในประเทศใด เป็นต้น ตลอดจนการส่งสิ่งของรายนั้น ๆ ว่าได้ส่งถูกต้อง เรียบร้อยตามกำหนดในสัญญา  
ครบถ้วนหรือไม่ หรือต้องรับมัดจำเรียกเก็บปรับอย่างไรและเท่าใด

10. นอกจากความที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได้  
แต่ให้พึงระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นการผูกพันให้กองทัพบกต้องรับผิดชอบหรือเสียเปรียบ  
พ่อค้า

ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจตั้งกรรมการและข้าราชการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับปฏิบัติให้ถูกต้องตาม  
ข้อบังคับและคำสั่งโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่าผู้ใดขัดขืนหรือละเลยมิกระทำความข้อบังคับหรือคำสั่งเกี่ยวกับ  
การตรวจรับจะถูกลงโทษอย่างหนัก หรือส่งคดีขึ้นฟ้องศาลแล้วแต่กรณี

ตั้ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2493

(ลงชื่อ) พล.อ. ห. ชูหวัน

ผบ.ทบ.